

# Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VnExpress Marathon Hải Phòng lần thứ hai liên tiếp

23:19 17/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 15/12/2024, VnExpress Marathon Hải Phòng 2024 đã diễn ra thành công với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam.**

Là một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife Việt Nam tiếp tục là Nhà tài trợ dinh dưỡng cho giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Giải đã thu hút 10.000 người chạy, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp quốc gia và quốc tế, cùng hàng nghìn người thân và bạn bè tham gia.



Giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng là sự kiện cuối cùng trong chuỗi các giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon, sau VnExpress Marathon Quy Nhơn, VnExpress Marathon Nha Trang, VnExpress Marathon Hạ Long mà Herbalife Việt Nam tài trợ trong năm nay.

Các vận động viên tham gia giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng 2024 đã thử sức trên các

đường chạy ngắn, trung bình, dài bao gồm các cự ly 5km, 10km, 21km, và 42km. Cung đường chạy đưa các vận động viên đi từ trung tâm thành phố Hải Phòng nhộn nhịp đến với bãi biển Đồ Sơn thanh bình để khám phá vẻ đẹp và sự đa dạng của thành phố này.



Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào đồng hành cùng VnExpress tổ chức thành công chuỗi các giải chạy trong năm 2024, thu hút sự tham gia của hơn 38.000 vận động viên cùng hàng chục nghìn du khách. Chúng tôi tin rằng, tham gia các giải chạy là phương pháp hiệu quả giúp mọi người hình thành thói quen lành mạnh thường xuyên tập thể dục, kết hợp với dinh dưỡng cân bằng, để sống cuộc sống khỏe mạnh hơn”.

“Việc liên tục tài trợ cho các giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon phù hợp với ưu tiên của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng”, ông Thắng cho biết thêm.





Herbalife Việt Nam có truyền thống đồng hành lâu dài cùng thể thao Việt Nam từ năm 2012. Bên cạnh tài trợ cho các vận động viên chuyên nghiệp và các tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn hỗ trợ các sự kiện thể thao cộng đồng để góp phần thúc đẩy lối sống năng động lành mạnh. Từ năm 2021, Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các giải chạy lớn tại Việt Nam gồm hệ thống VnExpress Marathon, Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, và Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các thành viên độc lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các thành viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân độc quyền thông qua những thành viên độc lập của công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: +84-28-38279191
- Email: [dichvuthanhvien@herbalife.com](mailto:dichvuthanhvien@herbalife.com)

Website: <https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us>

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/herbalife-viet-nam-dong-hanh-cung-vnexpress-marathon-hai-phong-lan-thu-hai-lien-tiep>